



# ข่าวกระทรวงการคลัง

กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9763 โทรสาร 0-2273-9408

www.mof.go.th

ฉบับที่ 81/2548

วันที่ 26 กันยายน 2548

## ผลการเจรจาการเปิดเสรีบริการด้านการเงิน ภายใต้เขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ วันที่สอง

นายนิศ ชัยสุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงถึงการเจรจาการเปิดเสรีบริการด้านการเงินภายใต้เขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา ในวันที่สอง (วันที่ 24 กันยายน 2548) ณ ที่ทำการกระทรวงพาณิชย์ สหรัฐอเมริกาว่าที่ประชุมได้มีการเจรจาต่อจากวันแรกโดยคณะเจรจาฝ่ายไทยประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมการประกันภัย และผู้บริหารจากกระทรวงการคลัง กรมการประกันภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้หารือประเด็นข้อแตกต่างในร่างความตกลงที่ไทยยื่นต่อสหรัฐฯ ต่อเนื่องในวันที่สอง ซึ่งในวันนี้ผู้แทนฝ่ายสหรัฐฯ ได้แสดงท่าทีชัดเจนว่ามีความสนใจในการเปิดตลาดธุรกิจประกันภัย ธุรกิจบริหารจัดการกองทุน และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนในประเทศไทย

การเจรจาในวันที่สองมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก โดยฝ่ายสหรัฐฯ ได้มีความเข้าใจมากขึ้นในระบบการบริหารงานและกำกับดูแลในธุรกิจสถาบันการเงินของไทย นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังได้รับฟังการชี้แจงถึงกระบวนการระงับข้อพิพาทภายใต้ความตกลงด้านการเงินนี้ว่าในกรณีที่เกิดข้อพิพาทในขั้นแรกจะผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับบริการด้านการเงิน (Financial Service Committee) ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของทั้งฝ่าย ทั้งนี้หากข้อพิพาทเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้มาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินก็ไม่อาจนับเป็นข้อพิพาทได้

ทั้งนี้ ประเด็นหลักๆ ที่ยังไม่มีความชัดเจน ได้แก่ มาตรการระงับการโอนเงินกรณีประเทศประสบปัญหาดุลการชำระเงิน มาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ที่คณะเจรจาฝ่ายไทยเน้นย้ำให้ต้องมีการระบุในข้อบทหลัก เนื่องจากมีความจำเป็นต่อประเทศขนาดเล็กที่ต้องดำเนินมาตรการเหล่านี้เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ

ในช่วงสรุปของการเจรจาในวันที่สอง คณะเจรจาฝ่ายสหรัฐฯ ได้แสดงความยินดีที่การเจรจามีความคืบหน้าได้ผลเป็นที่น่ายินดี ถึงแม้ว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติในรอบนี้ โดยนายนิศฯ ได้ขอให้ฝ่ายสหรัฐฯ มีหนังสือชี้แจงข้อขัดข้องในประเด็นต่างๆ ในรายละเอียด การเจรจารอบต่อไปคาดว่าจะมีขึ้นในประเทศไทยประมาณต้นเดือนธันวาคม 2548